

อธิษฐานด้วยความเชื่อ

โดย พงษ์ ตนานนท์

ผู้อำนวยการใหญ่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

บทนำ

เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทาง CBN ขอให้ผมไปมีส่วนร่วมในการพูดคุยกับผู้ฟังในรายการฯ โดยเจาะจงให้ผมพูดเรื่อง การ “อธิษฐานด้วยความเชื่อ” หรือ The Prayer of Faith รายการที่วันนี้ได้ออกทาง ITV เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำเสนอเป็นความเรียงให้ท่านได้อ่านกัน

เนื้อหา

บทเพลงยอดนิยมที่คริสเตียนไทยชอบร้องก่อนรับประทานอาหารคือเพลง “บนภูเขาสูง ที่ฉันอาศัย ไม่มีหมอกแห่งความกลัว น้ำพุไหลไม่รู้แห้งหาย ฉันได้ดื่มกินสบาย อีกมีทั้งมานา พระทรงจัดมา ฉันไม่ต้องกระวนกระวาย เพราะฉันได้เข้าไปในแผ่นดินพระเจ้า...”

ในแวดวงครอบครัวของผม มีคำอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่รับประทานอาหารให้สืบทอดกันมาอย่างน้อย 4 ชั่วคน ความว่า

“โอ้พระเจ้าข้า ข้าฯ ขอขอบคุณ ในพระองค์ท่าน ผู้ทรงกรุณาเมตตาข้าเจ้า ให้มีอาหาร ซึ่งข้าเจ้า อิมหน้าสำราญ อาเมน”

และมีคำอธิษฐานก่อนนอนว่า “เดี๋ยวนี้ลูกรักพักผ่อนหลับไหลขอพระรักษา วิญญาณฉันไว้ตลอดคืนนี้ อย่าให้มีภัยอันตราย ฉันรักพ่อแม่ พี่น้องชายหญิง ขอพระเป็นเจ้า ช่วยเขาจริง ๆ”

ชาวคริสต์ถูกสอนให้อธิษฐานมาตั้งแต่เด็ก และการอธิษฐานนั้นมักเป็นแบบท่องจำ บางคนจึงจำตลอดชีวิตแต่ไม่เข้าใจ จำได้เพราะพ่อแม่สอนไว้ เช่นการอธิษฐานเมื่อจะรับประทานอาหารอธิษฐานก่อนเข้านอนที่ยกตัวอย่างมากข้างต้น

น่าสนใจเหมือนกันว่าไม่ค่อยได้มีการพูดถึงการอธิษฐานเมื่อตื่นนอน....เพียงแต่ได้รับการบอกกล่าวว่า ตอนเช้าอย่าลืมขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ดูแลเรามาตลอดคืน

คำอธิษฐานด้วยความเชื่อ (The Prayer of faith) มีการพูดถึงอยู่เพียงแห่งเดียวใน พระคัมภีร์ ความว่า “...และการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิต และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรคและถ้าเขาได้กระทำความบาป พระองค์จะทรงโปรดอภัยให้” (ยากอบ 5:15)

การอธิษฐานด้วยความเชื่อเป็นคำอธิษฐานที่บอกเราตรง ๆ ว่า อธิษฐานแล้วต้องเกิดผลตามนั้น คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายตามคำอธิษฐาน โดยเฉพาะคำที่กล่าวในพระคัมภีร์ข้อต่อไปในตอนท้ายที่ว่า

“...คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผล” นี่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเชื่อเรื่องการอธิษฐานรักษาโรค และมีคนบางคนที่ว่าเป็นผู้ชอบธรรมเท่านั้นที่ทำได้

แต่ในความเข้าใจของผม การอธิษฐานด้วยความเชื่อเป็นเรื่องที่ชาวคริสต์ต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และเป็นส่วนที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตตามรอยพระบาทพระเยซู เพราะพระเยซูทรงอธิษฐานเป็นประจำ อธิษฐานในทุกสถานการณ์ แต่มีคำอธิษฐานที่เราต้องจำกันไว้เสมอคือ ตอนที่พระองค์ทรงอธิษฐานที่สวนเกทเสมนีที่ว่า “...โอพระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าเป็นไปได้ ขอให้ด้วยนี้เลื่อนไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์...” (มัทธิว 26:39)

การอธิษฐานด้วยความเชื่อ นั้นจะได้รับคำตอบแน่นอน แต่คำตอบนั้นจะเป็นคำตอบที่เป็นไป “ตามน้ำพระทัยของพระองค์” คือของพระเจ้าไม่ใช่ตามใจผู้อธิษฐานเราจะไปบังคับพระเจ้าไม่ได้ เพราะพระองค์จะทรงให้คำตอบที่เหมาะสมกับคนที่อธิษฐานด้วยความเชื่อเสมอ และคำตอบนั้นบ่อยครั้ง จะเป็นคำตอบเกิดผลที่ดีกว่าเราหวังให้เกิดเสียอีก ลองทบทวนคุณผลของการอธิษฐานในชีวิตของตนเอง (ในกรณีที่เป็นคนชอบอธิษฐาน) ดูเถิด

พระธรรมฮีบรู 11:1 กล่าวว่า “ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้ที่มั่นใจว่าสิ่งที่เราไม่เห็นก็มีจริง”

ชาวคริสต์มักจะอธิษฐานเพื่อให้ได้ในสิ่งที่หวังไว้ แต่คำตอบบ่อยครั้ง ไม่เป็นไปอย่างที่หวัง เพราะคนชอบที่จะหวังในเรื่องที่มักเป็นเรื่องเห็นแก่ตัว ดังนั้น คำตอบนั้นส่วนใหญ่จะเป็น “...สิ่งที่เราไม่เห็นก็มีจริง”

การอธิษฐานเผื่อก็เช่นเดียวกัน อธิษฐานเพราะ “หวัง..”

พระธรรมโคโลสี 4:12 กล่าวว่า “... เขาผู้อธิษฐานเพื่อท่านเสมอหวังจะให้ท่านเจริญเป็นผู้ใหญ่และบริบูรณ์ ในการซึ่งชอบพระทัยพระเจ้าทุกสิ่ง”

สรุป

การซึ่งชอบพระทัยพระเจ้า คือ เป็นไปตามน้ำพระทัยพระองค์คือ คำตอบของการอธิษฐานด้วยความเชื่อ

การอธิษฐานด้วยความเชื่อต้องเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ และต้องไม่ใช่การอธิษฐานเมื่อชีวิตมีปัญหาหรือเผชิญกับวิกฤตของชีวิตเท่านั้น

ที่มา : ชาวคริสต์จักร สภาคริสตจักรในประเทศไทย, ปีที่ 75 ฉบับที่ 680 กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 14.